



Gia Lai

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH GIA LAI
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC GIA LAI

NĂM THỨ 67
SỐ 4011 (5761)
THỨ HAI 14-7-2014
(18 THÁNG 6 GIÁP NGỌ)
Trụ sở: 2A Hoàng Văn Thụ-Thành phố Pleiku
Gia Lai điện tử: baogialai.com.vn
hoặc baogialai.vn

HÔM NAY (14-7), TẠI HỘI TRƯỜNG 2-9, TP. PLEIKU:

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa X

Kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 14 đến 16-7-2014). Tại kỳ họp, HĐND, UBND tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh sẽ báo cáo tình hình hoạt động trên từng lĩnh vực qua 6 tháng đầu năm và kế hoạch, giải pháp triển khai công tác 6 tháng còn lại năm 2014; Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ tỉnh đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng xem xét quyết nghị 8 tờ trình của UBND tỉnh về phí thẩm định đánh giá tác động

môi trường; phí tham quan danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa; phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô; về đề nghị xin chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp để xây dựng các công trình...; đồng thời, xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh; miễn nhiệm và bầu bổ sung các thành viên UBND tỉnh.

Trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp cử tri có thể phản ánh ý kiến, kiến nghị của mình qua đường dây nóng: (059) 3600556.

LÊ VĂN NHUNG

Sản xuất

3 nông nghiệp-những điểm sáng ghi nhận

5 Trồng cây gây quỹ



6 Đơn vị điểm của phong trào “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

6 Nhiều giải pháp giữ gìn trật tự, an toàn giao thông

KỶ HỌP THỨ 7 HĐND TỈNH KHÓA X



Xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Gia Lai khóa X diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16-7 sẽ đề cập tới nhiều nội dung quan trọng. Nhân dịp này, phóng viên Báo Gia Lai có cuộc trao đổi với ông PHẠM ĐÌNH THU-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về một số nội dung liên quan đến kỳ họp.

TRANG 4

HOẠT ĐỘNG Y, DƯỢC TƯ NHÂN:

Thực trạng và giải pháp



Bài 2:
“Vùng trắng” trong công tác quản lý

TRANG 5

Cảnh giác với các đối tượng lừa mua mì non

Thông tin Trung Quốc không mua nông sản của nước ta là thông tin thất thiệt và một số thương lái lợi dụng vấn đề này hòng trục lợi cho bản thân hoặc gây hoang mang trong dư luận và làm mất an ninh trật tự ở địa bàn dân cư. Người dân nên nâng cao cảnh giác trước những tin đồn không có cơ sở, đồng thời, các cơ quan chức năng cũng cần điều tra làm rõ các đối tượng trên để có biện pháp xử lý, đảm bảo an ninh nông thôn.

TRANG 7

Khó khăn trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường

TRANG 3



Ảnh: MINH TRIỀU

Phòng chống tham nhũng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Chiều 11-7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng-chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Ninh chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tổ chức 43 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng-chống tham nhũng cho 2.312 lượt người, giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức và người dân về phòng-chống tham nhũng; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 83 cán bộ, công chức, viên chức; 99,7% cán bộ, công chức trong diện kê khai tài sản, thu nhập đã thực hiện kê khai theo quy định; 100% cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008. Ngành Thanh tra đã triển khai 8 cuộc thanh tra tại 8 đơn vị, đã kết thúc 6 cuộc, có 6 đơn vị sai phạm (không có hành vi tham

nhũng) với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nợ ngân sách nhà nước 2,79 tỷ đồng, trả lại cho cá nhân gần 3,5 triệu đồng (các đơn vị đã nộp số tiền gần 1,5 tỷ đồng); các cơ quan tố tụng đã đưa ra xét xử 2 vụ/4 bị cáo (án tồn năm 2013 chuyển sang 1 vụ/1 bị cáo)...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Ninh chỉ đạo: Trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, các quy định và pháp luật về phòng-chống tham nhũng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu trong công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí...

NGUYỄN DUNG

ĐẢNG BỘ HUYỆN KRÔNG PA:

Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên

Vừa qua, Đảng bộ huyện Krông Pa đã tổ chức Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV (mở rộng). Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mộng Hoàng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị đã đánh giá, 6 tháng đầu năm, toàn huyện gieo trồng được 34.150 ha cây trồng các loại, đạt 86,5% kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng và nâng cao thu nhập cho người dân: như vốn Chương trình 135 là 12,8 tỷ đồng, vốn dự án IFAD là 6,5 tỷ đồng, vốn tín dụng 50 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện ước đạt 108 tỷ đồng.

Toàn Đảng bộ đã kết nạp 81 đảng viên mới nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 1.949 đồng chí, chuyển đảng chính thức cho 89 đảng viên dự bị. Việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ở Đảng bộ Krông Pa đã đạt được những kết quả khả quan. Nhiều cán bộ, đảng viên đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như tư tưởng, công tác xử lý sau kiểm điểm được tiến hành có hiệu quả. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ được tiến hành thường xuyên, đã tiến hành kiểm tra 24 tổ chức đảng, 49 đảng viên, giám sát 14 tổ chức đảng và 40 đảng viên. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật 6 đảng viên, trong đó khai trừ 2 đảng viên và khiển trách 4 đảng viên.

VĨNH HOÀNG

ĐẢNG ỦY VĂN PHÒNG UBND TỈNH:

Thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp

Chiều 11-7, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Báo cáo tại buổi sơ kết cho thấy với chức năng nhiệm vụ là cơ quan trực tiếp tham mưu, tổng hợp, phục vụ hậu cần đảm bảo cho công tác lãnh đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ tham mưu cũng như chỉ đạo các địa phương, đơn vị giải quyết các vấn đề nóng nảy sinh trên địa bàn, chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, xử lý các vấn đề nổi cộm mà báo chí nêu và dư luận bức xúc. Tham gia tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế, làm tốt công tác lễ tân. Xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả cổng thông tin điện tử, thực hiện các bài viết...; ngoài ra, 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ đã kết nạp 2 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển đảng chính thức cho 3 đồng chí, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 53 người sinh hoạt tại 4 chi bộ. Bên cạnh đó, công tác bổ nhiệm được thực hiện đúng theo quy hoạch, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận.

V.H

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh

Chiều 11-7, Hội đồng Khoa học Công nghệ chuyên ngành (Sở Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh "Xây dựng mô hình áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tại xã Đak Tơ Pang, huyện Krông Chro, tỉnh Gia Lai". Đề tài do Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ chủ trì, và ông Đặng Mạnh Hậu-Trưởng phòng Quản lý Đo lường, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường-Chất lượng làm chủ nhiệm đề tài.

Sau hơn 2 năm triển khai (tháng 5-2011 đến tháng 10-2013), dự án đã mang lại những hiệu quả kinh tế cao: đối với bắp lai, năng suất đạt trung bình 7,76 tấn/ha, cao hơn gấp 2 lần so với ruộng bắp trồng đại trà; đối với dê lai Bách Thảo, từ 36 con giống ban đầu, hiện nay tổng số lượng của đàn dê là 82 con. Nếu được đưa vào ứng dụng rộng rãi, dự án sẽ góp phần tích cực trong việc hạn chế tình trạng du canh, quảng canh... trong sản xuất nông nghiệp, nhằm tăng thêm thu nhập và cải thiện đời sống của người dân.

Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng Khoa học Công nghệ, đây là đề tài phù hợp với điều kiện thực tế (trình độ dân trí, điều kiện tự nhiên và tập quán canh tác của người dân), có tính ứng dụng cao, giúp cho người dân khai thác tối tiềm năng lợi thế của địa phương. Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đã bỏ phiếu đánh giá đề tài xếp loại khá với số điểm là 82,1.

PHAN LÀI

Kiểm tra công tác dạy nghề phổ thông

Trong hai ngày 10 và 11-7, Sở Giáo dục-Đào tạo tổ chức kiểm tra công tác dạy nghề phổ thông tại Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, THCS Nguyễn Du-TP. Pleiku (nơi Trường Cao đẳng Nghề hợp đồng địa điểm tổ chức giảng dạy) và tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh.

Cụ thể, đoàn kiểm tra của Sở đã tổ chức kiểm tra tình hình cơ sở vật chất phục vụ dạy và học nghề phổ thông cũng

như việc tổ chức dạy và học nghề phổ thông tại các đơn vị; kiểm tra hồ sơ quản lý dạy nghề phổ thông, hồ sơ chuyên môn của giáo viên, kiểm tra việc lên lớp của giáo viên và kế hoạch giảng dạy của nhà trường... Kết quả kiểm tra sẽ là cơ sở để Sở Giáo dục-Đào tạo tiếp tục chỉ đạo kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả của công tác dạy nghề phổ thông.

PHƯƠNG DUYÊN

Con số đáng quan tâm:

27 là số phiên chợ hàng Việt về nông thôn được tổ chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong 5 năm qua thu hút 229 lượt doanh nghiệp tham gia với 563 gian hàng. Các phiên chợ đã thu hút khoảng 44 ngàn lượt khách đến tham quan và mua sắm, tổng doanh thu trên 3,47 tỷ đồng.

NHƯ NGUYỄN

IN VẤN

● Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Công Lợi vừa ký Quyết định số 395/QĐ-UBND về việc xuất ngân sách 530 triệu đồng từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu, cấp cho Ban Dân tộc tỉnh để thực hiện chế độ năm 2014 cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

THANH NHẬT

● Theo thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, mặc dù công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp triển khai thực hiện nhưng đến nay đã gần hết nhiệm kỳ vẫn còn thiếu 6 ủy viên chuyên trách công tác kiểm tra của Đảng (Đức Cơ 1, An Khê 2, Ia Pa 1, TP. Pleiku 2).

NGUYỄN DUNG

● Tính đến đầu tháng 7-2014, tổng số thu của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) huyện Chư Pưh đạt 22 tỷ đồng, đạt 42% so kế hoạch giao. BHXH huyện Chư Pưh cũng đã phối hợp với Bưu điện thực hiện tốt việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH; tiếp nhận hồ sơ và xét duyệt chế độ BHXH, in và cấp phát sổ BHXH, thẻ kịp thời, đúng quy định.

NHƯ Ý

KON TUM:

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân Campuchia

Trong hai ngày 11 và 12-7, đoàn công tác quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên 400 người dân tại làng Tà Ngà, xã Nhang, huyện Đum Mía, tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia). Đây là một trong những hoạt động xã hội, từ thiện rất ý nghĩa của những người "Thầy thuốc quân hàm xanh" của Việt Nam, góp phần tô thắm truyền thống đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế, vì nhân dân phục vụ của "Bộ đội Cụ Hồ".

Cùng với việc khám bệnh, phát thuốc miễn phí, các thành viên trong đoàn công tác đã tích cực tư vấn sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em, hướng dẫn người dân cách vệ sinh phòng-chống dịch bệnh và thực hiện chế độ ăn uống hợp lý nhằm hạn chế dịch bệnh, nhất là các chứng bệnh về đường ruột, viêm đường hô hấp trên, đau dạ dày, huyết áp, bệnh ngoài da, suy nhược cơ thể, trẻ em suy dinh dưỡng, đau mắt, sâu răng... mà bà con nơi đây thường mắc phải.

DUY TÂN

"Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, để bảo vệ chính mình!"

● **TỔNG BIÊN TẬP:** ĐOÀN MINH PHỤNG ● **PHÓ TỔNG BIÊN TẬP:** BÙI TẤN SĨ, TRẦN VĂN NGHĨA, KHUẤT ĐÌNH VIỆN ● **TRÌNH BÀY:** KIM HƯƠNG ● **TÒA SOẠN, TRỊ SỰ:** 2A HOÀNG VĂN THỤ-THÀNH PHỐ PLEIKU
● Điện thoại: (059) 3872279 - 3824123 ● Fax: (059) 3871645 - 3821153 ● **E-MAIL:** baogialai@dng.vnn.vn ● Điện thoại quảng cáo, phát hành: (059) 3824123 - 3824123 (106) - 2470666
● Phòng ban đọc: 2470444 - 3821031 (102) ● Trang Gia Lai điện tử: baogialai.com.vn hoặc baogialai.vn
● **VĂN PHÒNG THƯỜNG TRÚ TẠI THỊ XÃ AN KHÊ:** 35 Hoàng Hoa Thám, thị xã An Khê ● Điện thoại - Fax: (059) 3837966 ● **VĂN PHÒNG THƯỜNG TRÚ TẠI THỊ XÃ AYUN PA:** 75 Hoàng Văn Thu, thị xã Ayun Pa
● Điện thoại - Fax: (059) 3652989 ● GPXB số 1270/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17-7-2012 ● Chế bản tại Tòa soạn - In tại Công ty In Gia Lai, 102 Phạm Văn Đồng - thành phố Pleiku ● **Giá 2.000 đồng**

XUẤT BẢN 6 KỲ/TUẦN: THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ, THỨ NĂM, THỨ SÁU, CUỐI TUẦN VÀ GIA LAI ĐIỆN TỬ

Khó khăn trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường

✍ MINH NGUYỄN

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh nhằm kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhắc nhở các doanh nghiệp kinh doanh đúng pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế là hoạt động thường xuyên của lực lượng quản lý thị trường. Tuy nhiên, hoạt động này lại đang gặp nhiều khó khăn do sự cố tình “đối phó” của các doanh nghiệp cũng như sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa các ngành chức năng liên quan.



Lực lượng Quản lý Thị trường tỉnh kiểm tra các cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm trên địa bàn. Ảnh: M.T

Ông Lê Huy Vinh-Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường cho biết: Theo kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường năm 2014 của Chi cục Quản lý Thị trường thì đối tượng kiểm tra là các cơ sở kinh doanh xăng dầu; các cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón; nhập khẩu, kinh doanh mặt hàng mũ bảo hiểm; kinh doanh dịch vụ ăn uống, thực phẩm; thuốc chữa bệnh và trang-thiết bị y tế; các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện... trên địa bàn toàn tỉnh.

Tính từ đầu năm đến nay, Chi cục kiểm tra 544 doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Trừ 201 trường hợp đang trong quá trình xử lý, chưa có kết quả và 9 trường hợp không kiểm tra được (đều nằm ở địa bàn TP. Pleiku), Chi cục đã ra quyết định xử lý vi phạm đối với 71 trường hợp với số tiền hơn 354,2 triệu đồng. Trong số này, các doanh nghiệp chủ yếu vi phạm về ghi nhãn hàng hóa (ghi không đúng tên hàng, không đủ thành phần, định lượng...). Địa phương có số vụ vi phạm được phát hiện nhiều nhất là TP. Pleiku với 52 vụ; kế đến là thị xã An Khê, huyện Kông Chro: 9 vụ; thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa: 5 vụ.

Điều đáng nói là trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, lực lượng quản lý thị trường gặp nhiều khó khăn khi vấp phải sự

cố tình “đối phó” của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp mặc dù đã nhận được quyết định kiểm tra, nhưng khi cán bộ quản lý thị trường đến nơi thì doanh nghiệp đóng cửa; một số doanh nghiệp khác viện dẫn lý do là chủ doanh nghiệp đi vắng hoặc đang ở xa không thể làm việc được, gây khó cho công tác kiểm tra. “Trước khi kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường cũng đã khảo sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, xem doanh nghiệp đó còn hay không còn hoạt động kinh doanh. Mặc dù vậy, khi cán bộ quản lý thị trường đến đưa quyết định kiểm tra thì lúc này doanh nghiệp mới trưng ra quyết định giải thể, ngừng hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, cơ quan quản lý thị trường lại không nhận được bất kỳ thông báo giải thể, ngừng hoạt động của doanh nghiệp từ Phòng Đăng ký Kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư-ông Vinh bức xúc.

Cũng theo ông Phó Chi cục trưởng, theo quy định, khi ban hành quyết định kiểm tra, đơn vị phải có trách nhiệm thông báo cho doanh nghiệp trước 3 ngày, trong khoảng thời gian này thì doanh nghiệp đã kịp thời “hợp thức hóa” hồ sơ chứng từ. Những doanh nghiệp chưa xử lý kịp hồ sơ, số liệu thì “đối phó” bằng cách thông báo rằng kế toán đi vắng hoặc đang nghỉ phép nên xin được kiểm tra sau. Như vậy, cách kiểm tra này không thể mang lại hiệu quả cao được mà chỉ có kiểm tra đột xuất thì mới kịp thời phát hiện được những sai phạm của những doanh nghiệp này.

Thêm một trở ngại trong công tác kiểm tra doanh nghiệp nữa là đơn vị chưa nhận được sự hợp tác tích cực từ những đơn vị liên quan. “Việc xin số liệu các doanh nghiệp đăng ký hoạt động kinh doanh mới còn chậm trễ. Chi cục Quản lý Thị trường đã gửi công văn đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp số liệu các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới trong năm 2013, tuy nhiên đến nay đơn vị này vẫn chưa được cung cấp”-ông Vinh bức xúc.

Mục đích kiểm tra nhằm hướng doanh nghiệp kinh doanh đúng pháp luật, nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, chống thất thu thuế nhưng để làm được điều này cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành. “Trong khi chờ Bộ Công thương trả lời kiến nghị của Chi cục về quy định phải thông báo trước (3 ngày) cho doanh nghiệp thời gian tổ chức kiểm tra thì các Đội quản lý thị trường sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát theo đúng kế hoạch được xây dựng từ đầu năm 2014”-ông Vinh cho biết.

M.N

Vietinbank Gia Lai kỷ niệm 15 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

Lễ kỷ niệm diễn ra vào sáng 12-7, với sự tham dự của đông đảo đại biểu các cơ quan, ban ngành, địa phương, khách hàng thân thiết. Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Nguyễn Văn Thắng đến dự. Thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Ngọc Mỹ đã trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho Vietinbank Gia Lai.

Vietinbank Gia Lai thành lập vào tháng 3-1999 và chính thức khai trương hoạt động vào tháng 7-1999. Trải qua 15 năm, Chi nhánh đã có sự phát triển vượt bậc, tổng nguồn vốn và tốc độ sử dụng vốn luôn ở mức tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân 25%/năm, tỷ lệ nợ xấu được khống chế dưới 0,1%/tổng dư nợ, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trên 20%, thu nhập của cán bộ, nhân viên và người lao động ngày càng cải thiện và nâng cao.

Đặc biệt, được sự quan tâm và tin tưởng của lãnh đạo Vietinbank, Chi nhánh Gia Lai đã phối hợp với tỉnh tổ chức thực hiện rất tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, được lãnh đạo tỉnh trân trọng, ủng hộ và đánh giá là ngân hàng đi đầu trên địa bàn tỉnh. Với những thành tích xuất sắc, Chi nhánh đã được Đảng, Nhà nước, các bộ ngành của Trung ương và địa phương dành cho những phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Lao động hạng ba cho tập thể và 2 cá nhân.

T.S

Sản xuất nông nghiệp-những điểm sáng ghi nhận

✍ NGUYỄN DIỆP

Những tháng đầu năm nay, tình hình thời tiết diễn biến rất phức tạp như nhiệt độ xuống thấp, lạnh kéo dài, nắng nóng gay gắt. Bên cạnh đó, giá vật tư tăng cao trong khi giá các mặt hàng nông sản không ổn định đã tác động không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Để giúp nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn, ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh cùng các địa phương vẫn tìm ra những hướng đi phù hợp với thực tiễn, giúp nông dân yên tâm tái đầu tư sản xuất, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.

Những khó khăn do thời tiết gây ra trong thời gian qua đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đầu vụ sản xuất Đông Xuân 2013-2014 nhiệt độ xuống thấp, cộng với lạnh kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ sản xuất. Đến giữa vụ một số địa phương lại gặp nắng nóng gay gắt ảnh hưởng đến tình hình sinh trưởng, phát triển các loại cây trồng. Đặc biệt, sự bất ổn định và thiếu ổn định về giá cả các mặt hàng chủ lực như cao su, cà phê cùng với các loại cây ngắn ngày như rau, dưa rất giá đã tác động rất lớn đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Dù vậy, sản xuất nông nghiệp

trên địa bàn tỉnh vẫn có những điểm sáng ghi nhận. Tổng giá trị sản xuất từ đầu năm đến nay ước đạt trên 1.681 tỷ đồng, đạt 18% kế hoạch và bằng 110% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ngành trồng trọt đạt giá trị lớn nhất trên 1.405 tỷ đồng; chăn nuôi đạt 269 tỷ đồng.

Đạt được kết quả trên là nhờ gieo trồng vụ Đông Xuân 2013-2014 hầu hết các loại cây trồng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng diện tích đạt 62.572 ha, vượt 4.266 ha. Đặc biệt, năng suất các loại cây trồng đều tăng cao như lúa nước đạt 57 tạ/ha, tăng 3,83%; bắp 38 tạ/ha, thuốc lá 22 tạ/ha, rau dưa các loại đạt 140 tạ/ha, tăng 9,64 tạ/ha... Tổng sản lượng lương thực bình quân ước đạt trên 167.987 tấn, đạt 96% kế hoạch và tăng 16.261 tấn so với vụ Đông Xuân 2012-2013. Riêng sản lượng thóc ước đạt 152.160 tấn, đạt 98,5% kế hoạch, tăng 13.614 tấn. Một trong những tiền đề đưa ngành Nông nghiệp phát triển ổn định là sự chủ động chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở các vùng thường xuyên thiếu nước tưới chuyển sang trồng cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn. Đặc biệt, cơ cấu cây trồng đã có sự chuyển biến rõ nét. Cơ cấu cây thực phẩm tăng từ 20,8% lên 22%, cây lương thực giảm từ 50,6% xuống còn 48,7%, cơ cấu



Ảnh: N.D

cây lúa giảm từ 44% xuống còn 42,1%... Công tác phòng-chống các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được phát hiện và ngăn chặn kịp thời không để lây lan trên diện rộng. Nhờ đó góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Trước những khó khăn này trong thời gian tới ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh tập trung các giải pháp như phòng-chống thiên tai. Rà soát và lựa chọn những cây trồng, vật nuôi có lợi thế của địa phương để phát triển. Hình thành các vùng sản xuất hàng hóa theo hướng bền vững. Ưu tiên các chương trình như tái canh cây cà phê, cao su. Kết nối với doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm... Nhất là tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng phục vụ sản xuất nông nghiệp một cách tốt nhất.

N.D

KỶ HỌP THỨ 7 HĐND TỈNH KHÓA X Xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Gia Lai khóa X diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16-7 sẽ đề cập tới nhiều nội dung quan trọng. Nhân dịp này, phóng viên Báo Gia Lai có cuộc trao đổi với ông PHẠM ĐÌNH THU-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về một số nội dung liên quan đến kỳ họp.



● P.V: Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa X sẽ bàn các nội dung cụ thể nào, thưa ông?

- Ông PHẠM ĐÌNH THU: Đây là kỳ họp thường kỳ giữa năm, sẽ tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó đáng chú ý là xem xét các báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu và những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014. Đồng thời, bàn và quyết nghị các nội dung do UBND tỉnh trình, gồm: quy định việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp để xây dựng các công trình trong năm 2014; quy định về một số loại phí áp dụng trên địa bàn tỉnh, như phí về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; quy định mức chi thực hiện hỗ trợ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh...; xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh; xem xét báo cáo đánh giá chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011- 2013, định hướng đến năm 2015 và quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Kỳ họp còn dành thời gian nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp này; nghe UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và một trong những nội dung đã đi vào nền nếp và được cử tri tỉnh nhà rất quan tâm đó là HĐND tỉnh chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

● P.V: Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người do HĐND các cấp bầu sau khi lấy phiếu tín nhiệm đã tạo ra sự chuyển biến như thế nào trong việc phục vụ của các đại biểu HĐND, thưa ông?

- Ông PHẠM ĐÌNH THU: Đối với Gia Lai, các bước lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện hết sức nghiêm túc, dân chủ, công khai, minh bạch và sau lấy phiếu tín nhiệm, người được lấy phiếu tín nhiệm đã nghiêm khắc soi rọi lại bản thân, cơ bản việc lấy phiếu tín nhiệm được các đại biểu và cử tri tỉnh nhà hết sức đồng tình, kỳ vọng. Kết quả của lần lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên có thể nói đã phần nào phản ánh thực chất hiệu quả hoạt động của người đại biểu HĐND, góp phần tạo ra những hiệu ứng tích cực trong việc phục vụ của người đại biểu đối với trọng trách mà mình đã được xã hội và nhân dân giao phó. Thực tế qua lần lấy phiếu vừa rồi, những người nhận phiếu tín nhiệm cao, tín nhiệm đã tiếp tục phát huy, đối với người phiếu tín nhiệm thấp đã có sự cố gắng đáng ghi nhận, thể hiện ở những chuyển biến tích cực trong

↳ LÊ HÒA (thực hiện)

các lĩnh vực được phân công phụ trách. Trường hợp người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều đã và đang được tỉnh xem xét bố trí nhiệm vụ khác, cá biệt có đồng chí phải động viên thôi giữ chức vụ lãnh đạo và nghỉ công tác.

● P.V: Có nhiều ý kiến khác nhau xung quanh việc đánh giá, rút kinh nghiệm về vấn đề tổ chức lấy phiếu tín nhiệm vừa qua. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

- Ông PHẠM ĐÌNH THU: Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) và kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII vừa qua đã bàn, đánh giá, rút kinh nghiệm về việc lấy phiếu tín nhiệm và sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới, đây là chủ trương hết sức đúng đắn. Việc lấy phiếu tín nhiệm là việc mới, hệ trọng, thể hiện rõ tính nhân văn của dân tộc ta, do đó trong quá trình tiến hành các bước cần phải hết sức thận trọng. Do chưa có tiền lệ nên có nhiều luồng ý kiến khác nhau là không thể tránh khỏi. Quan trọng là sự quyết tâm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tránh sự lợi dụng của các thế lực thù địch chống phá, chia rẽ không có lợi cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, của tỉnh.

Trên cơ sở đó, tôi cho rằng, việc lấy phiếu tín nhiệm sau này sẽ đi vào nền nếp và trở thành một công việc thường xuyên, bình thường trong sinh hoạt nghị trường. Cần phải xem xét đến yếu tố tạo cơ chế giúp cho người được lấy phiếu tín nhiệm có thời gian, điều kiện để khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác. Bên cạnh đó, các mức đánh giá tín nhiệm nên thực hiện 3 mức tín nhiệm như hiện nay là “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp” nhằm phân biệt rõ việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm theo hai mức “tín nhiệm” và “không tín nhiệm” dùng cho mục đích miễn nhiệm, bãi nhiệm chức vụ, đồng thời nên mở rộng diện lấy phiếu tín nhiệm đến tất cả các giám đốc các sở trực thuộc UBND tỉnh, các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện nhưng không do HĐND bầu và các chức danh công chức xã đối với cấp xã, vì những chức danh này vẫn thuộc diện chịu giám sát của nhân dân. Bổ sung quy định HĐND tỉnh, huyện hàng năm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Chánh án Tòa án Nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp trước khi trình Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp trên phê chuẩn, bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm.

● P.V: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

L.H



Các đại biểu HĐND tỉnh khóa X tại kỳ họp.

Ảnh: L.H

Trồng cây gây quỹ

↳ HOÀNG NGỌC

Ở huyện biên giới Ia Grai, nhiều chi đoàn thanh niên đã tận dụng triệt để từng tấc đất để trồng cây gây quỹ. Điều này cho thấy sự năng động của thanh niên ở các làng trong việc tìm giải pháp tài chính để tổ chức các hoạt động Đoàn.

Vườn điều rộng 1 ha của thanh niên làng O Rang, xã Ia Pếch có lẽ là vườn cây thanh niên lâu năm nhất của huyện Ia Grai. Nhiều cây vườn cành nhánh sum sê rợp cả lối đi. Bí thư chi đoàn làng Rơ Mah Buch cho hay: “Vườn điều này trồng được khoảng 7-8 năm, thu hoạch khoảng 25-30 triệu đồng mỗi vụ. Tuy nhiên do cây điều trồng lâu năm đã cỗi, đến nay năng suất giảm hẳn chỉ thu được khoảng 15 triệu đồng/năm”. Số tiền thu được tuy không lớn, nhưng giúp chi đoàn tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa như: các giải bóng đá thanh thiếu nhi, giao lưu văn nghệ, giúp đỡ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn... “Đa số thanh niên trong làng còn khó khăn nên nếu phải bỏ tiền túi nộp quỹ để tổ chức các hoạt động thì rất khó. Vì thế, chúng tôi coi vườn điều thanh niên là tài sản chung, vừa giúp thanh niên trong làng đoàn kết sau mỗi buổi đi làm chung, vừa có một khoản tiền để chi cho các hoạt động”- anh Buch nói.

Bí thư chi đoàn làng O Rang dẫn chúng tôi đi thăm vườn điều đúng vào ngày thanh niên trong làng tổ chức làm cỏ, dọn dẹp vườn cây. Các cô gái dọn cỏ và cây bụi mọc xung quanh gốc điều. Các chàng trai dùng rựa chặt phăm phăm những cành điều lớn sà xuống quá thấp. Mới hơn nửa buổi nhưng gần 50 đoàn viên thanh niên đã dọn sạch sẽ gần 700 gốc điều lâu năm. Anh Buch cho hay: “Thanh niên rất tích cực tham gia mỗi khi đến mùa thu hái hay chăm sóc định kỳ cho vườn cây. Số tiền thu được chúng tôi còn trích ra cho những thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay từ 5 triệu đồng đến 6 triệu đồng/người để họ đầu tư mua giống, phân bón phục vụ sản xuất. Đến nay, ba thanh niên được vay số tiền này và đã thoát nghèo là anh A Lunh, Din và Nông Văn Yên”.

Vườn cây thanh niên đã giúp chi đoàn làng O Rang giải quyết nhiều vấn đề khó khăn. Tuy nhiên, vì trồng đã lâu năm, cây điều giảm năng suất rõ rệt. Thủ lĩnh thanh niên của làng đang tính đến việc chuyển đổi cây trồng. Anh Buch nói: “Mình đang bàn với thanh niên sẽ phá điều để trồng cà phê. Vốn đầu tư ban đầu cho 1 ha cà phê mất khoảng 20-30 triệu đồng, nhưng nếu cà phê cho thu hoạch năng suất gấp nhiều lần vườn điều hiện tại. Dự định sang năm tới làng sẽ chuyển đổi sang cây cà phê để có thêm thu nhập cho quỹ chi đoàn”. Trưởng thôn Nay Dung là người vẫn thường xuyên tham gia hoạt động của các bạn trẻ. Có mặt trong buổi lao động cùng với thanh niên làng O Rang, ông phấn khởi nói: “Từ xưa tới giờ, lớp trẻ luôn là chỗ dựa cho làng. Việc trồng vườn cây thanh niên mình thấy rất hay, rất thiết thực nên mình rất ủng hộ, cùng tham gia chăm sóc vườn cây. Nếu chuyển sang trồng cà phê mình tin chúng sẽ thành công vì thanh niên trong làng rất đoàn kết, ai cũng chăm chỉ, thạo việc nhà nông”.

Cùng với làng O Rang, làng Dê Chí cũng được xem là chi đoàn có mô hình vườn cây thanh niên khá hiệu quả. Không chọn cách trồng cây lâu năm, thanh niên trong làng trồng toàn bộ cây mì trên diện tích 1 ha đất. Bí thư Đoàn xã Siu Mah cho biết: “Năm ngoái, làng Dê Chí thu được 45 triệu đồng từ thu hoạch mì nên năm nay tiếp tục trồng cây này. Thanh niên mua được công chiêng, đàn âm thanh, ti vi để tại nhà sinh hoạt cộng đồng để cả làng dùng chung. Xã có 8 làng nhưng đây là 2 làng có phong trào gây quỹ Đoàn từ mô hình vườn cây thanh niên hiệu quả nhất”.

H.N



Thanh niên làng O Rang chăm sóc vườn điều. Ảnh: H.N

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY:

Chỉ đạo tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI

Theo đó, tại Kế hoạch số 119, ngày 23-6-2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu mục đích việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng là nhằm giúp cho cấp ủy và cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững nội dung cơ bản và những điểm mới của các chủ trương, quan điểm của Đảng trong các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 9 khóa XI, từ đó xây dựng chương trình hành động thực hiện của cấp ủy, địa phương, đơn vị phù hợp, hiệu quả. Đồng thời tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Nội dung cần tập trung nghiên cứu, học tập nghị quyết, bao gồm: Việc tổng kết 15 năm thực hiện

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Vấn đề nữa là việc chuẩn bị đề cương các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; định hướng chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Quy chế bầu cử trong Đảng; thực hiện Quy định việc lấy phiếu tín nhiệm; tổng kết việc thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

Kế hoạch, thời gian, và việc triển khai học tập được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định cụ thể, kết thúc đợt sinh hoạt, học tập lần này là vào tháng 9

năm nay. Đồng thời với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng lưu ý đến các cấp ủy trong việc chuẩn bị dự thảo chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương đối với cấp mình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao trách nhiệm đến các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, chống qua loa đại khái; các báo cáo viên cần chuẩn bị nội dung thật tốt trước khi trình bày các văn kiện của Đảng; các đồng chí tỉnh ủy viên được phân công phụ trách các đảng bộ cần sắp xếp thời gian tham dự các hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết đối với các đảng bộ cấp dưới.

B.H

HOẠT ĐỘNG Y, DƯỢC TƯ NHÂN:

Thực trạng và giải pháp

Bài 2: “Vùng trắng” trong công tác quản lý

□ ĐỨC PHƯƠNG

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG LÚNG TÚNG

Ông Nguyễn Ngọc Hùng-Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thành viên Đoàn giám sát nêu ý kiến: Hầu hết UBND huyện, thị xã, thành phố không thực hiện quản lý nhà nước trên lĩnh vực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và hành nghề dược (ngoài công lập).

Minh chứng rõ ràng nhất là UBND TP. Pleiku, nơi có số lượng cơ sở hành nghề y, dược tư nhân nhiều nhất tỉnh, nhưng theo báo cáo của UBND thành phố thì: “Cho đến nay chưa có một văn bản nào của tỉnh, Sở Y tế quy định, hướng dẫn về thẩm quyền, trách nhiệm của cấp huyện nói chung, TP. Pleiku nói riêng trong công tác quản lý nhà nước đối với việc hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và hành nghề dược (ngoài công lập) nên TP. Pleiku chưa triển khai nhiệm vụ công tác này”-trích Báo cáo số 52/BC-UBND của UBND TP. Pleiku. Điều này cũng dễ hiểu vì sao mà TP. Pleiku nắm không chắc số cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn và cũng chưa một lần tổ chức thanh-kiểm tra hoạt động của các cơ sở này.

Sự lúng túng của chính quyền địa phương cũng được thể hiện qua báo cáo của UBND huyện Đak Đoa “về hoạt động quản lý việc hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và hành nghề dược (ngoài công lập) trên địa bàn chưa được huyện triển khai thực hiện”. Mặc dù, có ý thức hơn TP. Pleiku là huyện Đak Đoa đã có 1 lần ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên



Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra hoạt động tại nhà thuốc. Ảnh: Đ.P

ngành kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn huyện, tuy nhiên mọi việc cũng chỉ dừng lại ở trên giấy. “Công tác thanh-kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động này chưa được triển khai thực hiện”-trích Báo cáo số 35/BC-UBND của UBND huyện Đak Đoa.

Còn thị xã An Khê, theo bà Nguyễn Thị Ngọc Lan-Phó Trưởng phòng Y tế thị xã cho biết, có thành lập đoàn kiểm tra liên ngành nhưng nhiều cơ sở khi đoàn đến kiểm tra thì chủ cơ sở bắt hợp tác, không cung cấp thông tin, hồ sơ giấy tờ của cơ sở cho đoàn kiểm tra. “Nhiều cơ sở họ đổ lỗi cho Sở Y tế cấp phép chậm, họ đã nộp hồ sơ xin cấp phép về Sở, nhưng khi đoàn yêu cầu cho xem giấy hẹn trả kết quả của Sở thì họ không có”-bà Lan nói.

Sự buông lỏng quản lý của các chính quyền cấp huyện có nguyên nhân do các Phòng Y tế-cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có chức năng tham mưu, giúp UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn không hoàn thành nhiệm vụ. Theo bà Trần Ngọc Chi-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thành viên Đoàn giám sát, đánh giá, các Phòng Y tế đang rơi vào tình trạng “4 không”: không quan, không quyền, không tiền và không quản lý. Lực lượng mỏng, chuyên môn không đáp ứng yêu cầu, kinh

phí không có, quyền hạn không rõ ràng thì khó hoàn thành nhiệm vụ. Đa số Phòng Y tế trên địa bàn tỉnh hiện chỉ có 3 biên chế (1 trưởng phòng thường xuyên phải đi họp, 1 phó phòng thì kiêm nhiệm công tác điều trị bên bệnh viện, và 1 chuyên viên)...

Theo nhận định của ông Dương Văn Tuấn-Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội (HĐND tỉnh), Trưởng đoàn giám sát, công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân còn nhiều bất cập và lúng túng nhất là đối với cấp huyện. Phòng Y tế ở nhiều huyện, thị xã, thành phố chưa nắm vững chức năng, nhiệm vụ của mình hoặc né tránh, không muốn va chạm, chậm cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan, nên công tác tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố chưa tích cực, thiếu kiên quyết dẫn đến còn nhiều cơ sở hành nghề y, dược tư nhân vi phạm mà không được kiểm tra, uốn nắn, nhắc nhở và xử phạt theo đúng thẩm quyền. Cho đến thời điểm giám sát, số huyện có thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và đi kiểm tra chỉ đếm trên đầu ngón tay (huyện Chư Sê, Ia Pa, Đức Cơ, Chư Pah và huyện Phú Thiện). Công tác giám sát hậu thanh-kiểm tra còn bị bỏ ngỏ.

Đ.P

Vai trò quản lý nhà nước của chính quyền cấp huyện trên lĩnh vực hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và hành nghề dược ngoài công lập thời gian qua ít được quan tâm, thậm chí có nơi còn bỏ ngỏ. Qua đợt giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội (HĐND tỉnh) về việc “Thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và hành nghề dược (ngoài công lập) trên địa bàn tỉnh”, nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý đã phơi bày...

BỨC TRANH TOÀN CẢNH

Theo báo cáo tại buổi làm việc của Đoàn giám sát với lãnh đạo UBND thành phố Pleiku, UBND thành phố Pleiku mới chỉ nắm được trên địa bàn có 141 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập (không tính Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai); chưa điều tra, thống kê cụ thể về số lượng, loại hình và địa chỉ của các cơ sở kinh doanh được tư nhân. UBND thành phố thẳng thắn nhìn nhận: “Tình hình hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm trên địa bàn thành phố còn tồn tại nhiều vấn đề như: vừa khám bệnh vừa bán thuốc, lạm dụng dịch vụ cận lâm sàng mang tính thương mại hóa trong khám bệnh, chữa bệnh; vấn đề chất lượng, nguồn gốc, giá cả, thông tin quảng cáo về dược phẩm, mỹ phẩm chưa được quản lý chặt chẽ gây dư luận không tốt trong nhân dân, thậm chí gây bức xúc cho một số người dân”.

Tương tự, hoạt động khám

bệnh, chữa bệnh và hành nghề dược tư nhân còn nhiều tồn tại, yếu kém ở huyện Đak Đoa. Báo cáo của UBND huyện đánh giá: “Cơ sở vật chất, trang-thiết bị thiếu, vừa khám bệnh, vừa bán thuốc, lạm dụng dịch vụ cận lâm sàng mang tính thương mại hóa trong khám bệnh, chữa bệnh gây tổn kém không cần thiết cho người sử dụng dịch vụ...”. Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Văn Chính-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho biết: Nhiều quầy dược bán thuốc không có đơn thuốc. Thậm chí ở Đak Đoa có cô giáo dạy trường THPT vợ của bác sĩ, nhà có quầy thuốc tây cô cũng thường đứng quầy bán thuốc cho người bệnh mà không cần đến chuyên môn?

Khôi hài hơn, ông Phan Xuân Trường-Trưởng ban Văn hóa-Xã hội (HĐND tỉnh) cho biết, có trường hợp bà cụ bị gãy tay phải bó bột, vì ngứa quá bà ra phòng mạch ở TP. Pleiku nhờ tháo giúp. Bác sĩ phụ trách phòng mạch đang bận trực ở bệnh viện, vợ của bác sĩ ở nhà không có chuyên môn cũng “hăng hái” của tháo bó bột ra cho bà cụ. Về đến nhà bà cụ bị rạn xương, vì chưa đến ngày tháo bó bột, vừa gây nguy hiểm cho cụ vừa tổn thêm chi phí điều trị tiếp.

Chia sẻ với những bức xúc trên, ông Mai Xuân Hải-Giám đốc Sở Y tế, thành viên của Đoàn giám sát thừa nhận: Đã từng có trường hợp người bệnh đến khám ở phòng mạch, khi bác sĩ nhìn thấy người quen thì ra khám còn thấy người lạ thì để vợ ra khám mà không biết là vợ có bằng cấp, chuyên môn y tế gì không?

Nhiều giải pháp giữ gìn trật tự, an toàn giao thông

✍ LÊ ANH

Đak Pơ là một trong những địa phương có tuyến quốc lộ 19 chạy qua, với những cung đường đèo, dốc quanh co, nhiều đường dân sinh giao cắt quốc lộ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông. Để giữ gìn trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Công an huyện Đak Pơ triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa và đã mang lại hiệu quả tích cực...

Với kết cấu mặt đường nghiêng, nhiều đèo dốc, đặc biệt ở đèo Mang Yang và các khúc cua gấp, khuất tầm nhìn trên tuyến quốc lộ 19, tạo ra nhiều “điểm đen” giao thông nguy hiểm. Cùng với đó, hạ tầng giao thông xuống cấp, nên Đak Pơ là địa phương luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Trên cơ sở Kế hoạch 118/KH-CAT-PV11, ngày 25-1-2013 của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Đak Pơ đã xây dựng Kế hoạch số 58/KH-CAH, ngày 13-2-2014 về công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Sau khi lên kế hoạch, nghiên cứu và qua phân tích những tình huống tai nạn giao thông có thể xảy ra, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Đak Pơ đã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát khác và lực lượng Công an xã, thị trấn, triển khai tuần tra, kiểm soát giao thông 24/24 giờ trên các tuyến đường trọng điểm như: quốc lộ 19, tỉnh lộ 667, 662 và các tuyến đường liên xã, các điểm giao cắt giữa đường dân sinh với quốc lộ. Bên cạnh đó, Công an huyện đã tham mưu cho Ban An toàn Giao thông huyện có kế hoạch chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn đua xe trái phép, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm khác; tập trung phối hợp với các ban ngành giải tỏa các hàng quán buôn bán lấn chiếm lòng lề đường và những công trình xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Công tác tuyên truyền Luật Giao thông Đường bộ tiếp tục được đẩy mạnh; ngoài các hình thức tuyên truyền bằng xe loa, băng rôn, áp phích, tờ rơi... Công an huyện Đak Pơ đã chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Ban Tuyên giáo, Hội Cựu chiến binh tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân ở 12 thôn, làng của 4 xã trọng điểm phức tạp về an toàn giao thông với 7.500 lượt người tham gia. Phối hợp với các giáo xứ trên địa bàn huyện tuyên truyền Luật Giao thông Đường bộ cho giáo dân, với hơn 900 lượt người tham dự.

Nhờ triển khai tốt các biện pháp nghiệp vụ, đến thời điểm này, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, số người chết giảm 40%, số người bị thương giảm 100%. Cùng thời gian này, qua công tác tuần tra, kiểm soát của 360 lượt tổ tuần tra đã phát hiện lập biên bản 1.034 trường hợp vi phạm, xử phạt 948 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước gần 500 triệu đồng.

L.A



Cảnh sát Giao thông xử lý vụ tai nạn trên đèo Mang Yang. Ảnh: L.A

Kiểm tra nhanh người sử dụng chất ma túy tham gia giao thông

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 259/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc-Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2014.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, nghiên cứu ban hành quy định về kiểm tra nhanh người sử dụng chất ma túy trong khi điều khiển phương tiện giao thông.

Được biết, tại Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1052/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc sử dụng chất ma túy, nồng độ cồn trong máu đối với lái xe, phụ xe trên các tuyến quốc lộ 19, 14, 25 và các địa bàn trọng điểm trong tỉnh.

THANH THÚY

Bị bắt giữ vì đánh chết người

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kông Chro cho biết: Ngày 11-7, đơn vị đã bàn giao đối tượng có hành vi giết người là Đinh Văn Pếch (SN 1997), trú tại làng Dơng, thị trấn Kông Chro cho Công an tỉnh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong lúc đi làm Đinh Văn Pếch bị mất một chiếc xe mô tô, nhưng không trình báo với cơ quan chức năng. Sau khi bị mất xe, nghe một số người dân nói rằng chiếc xe đã bị Đinh Pây (SN 1998, trú tại làng Tnang, xã Yang Trung) trộm cắp. Dù chưa xác định sự thật, nhưng Pếch tỏ ra âm ỉc và tìm Pây để hỏi cho ra lẽ. Vào khoảng 20 giờ, ngày 2-7, sau khi uống rượu về, Pếch gặp Pây đang đi chơi, nên đã kéo Pây vào rẫy bắt tại làng Dơng và dùng gậy gỗ đánh tới tấp vào đầu và người Pây. Thấy nạn nhân bất tỉnh, đối tượng đã bỏ về nhà. Đến 6 giờ sáng 3-7, khi đi làm rẫy người dân phát hiện Pây đã chết nên trình báo với Công an huyện Kông Chro. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Đinh Pây là do chấn thương sọ não kín. Ngay sau đó, Đinh Văn Pếch bị Công an huyện Kông Chro bắt khẩn cấp.

L.A

Đơn vị điểm của phong trào “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

✍ QUANG DŨNG

Sư đoàn 320, đơn vị được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 chọn làm điểm để phát động cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đến nay đã có kết quả bước đầu khá tốt. Đơn vị đã rà soát tổ chức Đảng 6 tháng đầu năm, 12/13 cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh. Huấn luyện chuyên sâu, toàn diện, kết quả kiểm tra các khoa mục 100% đạt yêu cầu, có 88,3% khá giỏi. Duy trì nghiêm kế hoạch giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến

giáo dục pháp luật, tích cực đổi mới hình thức, phương pháp theo phương châm “Dạy thực chất, học thực chất và đánh giá thực chất”, kết hợp lồng ghép nội dung giáo dục về truyền thống của dân tộc, quân đội, đơn vị... Quân số tham gia đạt trên 99,2% (vượt 0,2%), kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 76,2% khá giỏi (14,8% giỏi). Đơn vị không có vụ vi phạm kỷ luật nào xảy ra phải xử lý (năm 2013 tỷ lệ vi phạm kỷ luật 0,3%).

Qua hơn 6 tháng phát động và triển khai thực hiện, bước đầu cuộc vận động đã tạo sự lan tỏa sâu rộng, được cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng. Phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cống hiến tài năng, vì Sư đoàn vững mạnh”, đã tạo ra khí thế sôi nổi. Tất cả các nhiệm vụ được triển khai nhanh chóng, chính xác, thực hiện

Giờ giải lao của chiến sĩ Trung đoàn 48-Sư đoàn 320 trên thao trường.

Ảnh: Q.D



khẩn trương, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao. Đến nay đã có 22 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đánh giá cao, trong đó có 4 sáng kiến được ứng dụng đạt hiệu quả tốt như: “Hệ thống điều khiển chiếu sáng, nhấp nháy từ xa”; “Túi đựng dụng cụ cấp dưỡng vận động” của Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48; “Giá bàn dã xoa” của Đại đội 20, Trung đoàn 48; “Thiết bị nâng bình điện lên xe PTS” của Tiểu đoàn 17. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong đơn vị. Nâng cao chất lượng huấn luyện với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đổi mới phương pháp huấn luyện, phương pháp duy trì luyện tập, tăng cường kiểm tra đánh giá kết quả từng đối tượng huấn luyện, kết hợp huấn luyện với rèn luyện thể lực, huấn luyện dã ngoại. Kết hợp giữa huấn luyện với truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị, vận dụng tốt cách đánh truyền thống của quân đội và của Sư đoàn, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đến nay trình độ, năng lực chỉ huy của đội ngũ cán bộ được nâng lên một bước, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó cán bộ trung đội, đại

đội có 78,7% khá giỏi; cán bộ tiểu đoàn có 95,3% khá giỏi. Chiến sĩ đã nắm chắc các động tác chiến thuật cá nhân, các bài bắn AK, bắn hỏa lực bộ binh, bộ binh cơ giới 100% đạt khá giỏi. Thực hiện có hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, thường xuyên chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ. Bảo đảm đủ rau xanh, thịt cá cho bữa ăn hàng ngày của bộ đội 15,5 kg rau/người/tháng-thịt các loại trên 6 kg.

Gần thực hiện cuộc vận động với phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và mô hình “Đơn vị dân vận tốt”, đơn vị đã giúp nhân dân địa phương đào đắp 30 m³ đất đá, sửa 200 mét đường nội đồng, vét rãnh, dọn vệ sinh 1.000 mét đường làng; hỗ trợ 500 kg gạo cho các cháu học sinh khó khăn. Tiếp tục bám dân, bám buôn làng, giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, sẵn sàng ứng cứu thiên tai, phòng chống bão lũ.

Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân, làm cho hình ảnh tốt đẹp về “Bộ đội Cụ Hồ”, bộ đội Sư đoàn 320, Binh đoàn Tây Nguyên sống mãi trong lòng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Q.D

Người cựu chiến binh luôn biết sống vì những người xung quanh

ANH HUY

Mỗi năm thu nhập hơn 4 tỷ đồng nhưng chưa khi nào ông nhận mình là người giàu mà chỉ khiêm tốn: “Tôi chỉ hơn ít người thôi chứ còn thua nhiều người lắm”. Người mà chúng tôi đang nhắc đến là cựu chiến binh Nguyễn Văn Gác-Chi hội trưởng Cựu chiến binh thôn Grang II (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông), người đã có nhiều đóng góp cho thôn làng và luôn biết sống vì những người xung quanh.



Ông Gác bên trạm biến áp do mình xây dựng. Ảnh: P.D

Nhắc nhớ lại những năm tháng đã qua, cựu chiến binh Nguyễn Văn Gác vẫn nghĩ đây thật sự là một giấc mơ! Bởi, sau bao thăng trầm của cuộc sống mưu sinh, giờ đây, ở tuổi 52, ông đã có trong tay một khối tài sản mà nhiều người phải mơ ước: 57 ha đất sản xuất, trong đó có 45 ha cà phê, 3 ha hồ tiêu và 5 ha cao su, ngoài ra gia đình ông còn mở một cơ sở thu mua nông sản và kinh doanh phân bón...

...Sau hơn 7 năm phục vụ trong quân ngũ và từng có thời gian tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, năm 1986, ông Gác xuất ngũ về địa phương, lập gia đình. Hai năm lăn lộn với đủ thứ nghề ở quê nhà Quỳnh Lưu, Nghệ An song cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ vẫn đầy rẫy những khó khăn, thiếu thốn. Không để cho cái nghèo có cơ hội bám riết lấy cuộc sống gia đình, ông Gác bàn với vợ tìm đến đảo Phú Quốc để phát triển kinh tế. Lý giải cho việc tại sao lại chọn vùng đất Phú Quốc mà không phải nơi nào khác, ông cười: Nghe người ta nói “Cơm Rạch Giá, cá Hà Tiên, tiền Phú Quốc” nên cứ thế đi thôi! Nói là làm, dầu chẳng có nhiều tiền bạc trong tay, thậm chí có lúc phải bán cả áo quần mang theo để làm lộ phí, song họ vẫn quyết đặt chân lên đảo Phú Quốc...tìm tiền! Không nghề nghiệp ổn định, họ bắt tay vào làm giàu bằng đủ thứ nghề, từ làm than, đi biển, buôn bán nhỏ... Nỗ lực không ngừng nghỉ của họ cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng, 6 năm sau, kinh tế gia đình ổn định, vợ chồng ông tính chuyện quay trở về quê nhà để có thời gian gần gũi, chăm sóc mẹ già. Số tiền dành dụm được ông mua một chiếc xe khách chạy tuyến Bắc-Nam, thế nhưng tình yêu cây, yêu đất vốn có của người nông dân vẫn thôi thúc ông quay trở về với ruộng vườn. Một lần nữa, ông lại bán hết gia tài, đưa gia đình vào Tây Nguyên mua đất lập nghiệp. Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, ban đầu gia đình ông tập trung trồng cây lương thực ngắn ngày để tích lũy sản xuất, dần dà ông mới mạnh dạn đầu tư mua lại vườn cà

phê và mở rộng diện tích... Cứ có tiền ông lại đầu tư mua đất, hiện nay, gia đình ông có 57 ha đất sản xuất và thu nhập hàng năm từ trồng trọt, kinh doanh khoảng trên 4 tỷ đồng (đã trừ chi phí). Đặc biệt, hàng năm gia đình ông giải quyết việc làm thời vụ cho hàng trăm lao động và giải quyết việc làm thường

xuyên cho khoảng 30 lao động với mức thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/tháng/người.

Ngoài việc phát triển kinh tế gia đình, ông còn mở một cơ sở thu mua nông sản và một cửa hàng kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu. Bình quân hàng năm, gia đình ông đầu tư khoảng 10 tỷ đồng để bán phân bón trả chậm cho các hộ khó khăn trên địa bàn và cả những địa bàn lân cận. Ông bảo, nhờ những năm tháng tham gia trong quân ngũ đã rèn cho ông tính kiên trì, vượt qua khó khăn và giờ đây với phẩm chất của một người lính, ông cũng muốn đóng góp một phần nhỏ vào việc giúp đỡ những hộ gia đình khó khăn. Vài năm trở lại đây, mỗi năm ông đều hỗ trợ khoảng 1 tấn gạo và mứt để hỗ trợ cho người dân nghèo ăn Tết, ngoài ra ông còn hỗ trợ 5 hộ mượn số tiền 250 triệu đồng không lấy lãi suất. Đặc biệt, trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, ông Gác là một trong những cựu chiến binh gương mẫu, tích cực, đi đầu. Cụ thể, ông đã đầu tư xây dựng 2 trạm hạ thế với số tiền 1,2 tỷ đồng vừa để phục vụ sản xuất trong gia đình vừa để phục vụ sản xuất cho người dân trong thôn và hỗ trợ 30 hộ gia đình trong thôn Grang II có điện thấp sáng, sinh hoạt. Gia đình ông còn ủng hộ 49 cột điện thấp sáng đường làng ở trục lộ 663 thôn Grang II với số tiền 50 triệu đồng; hỗ trợ thôn 32 triệu đồng sửa chữa Hội trường thôn. Hiện ông đang có kế hoạch trong năm 2014-2015 sẽ hỗ trợ xây 2 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo người dân tộc thiểu số với số tiền 35 triệu đồng/nhà.

Ông Mai Khắc Tuấn-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện khẳng định: Chỉ hội trưởng Gác không chỉ giỏi phát triển kinh tế gia đình mà còn có những đóng góp tích cực vào xây dựng nông thôn mới ở địa phương cũng như giúp các hộ gia đình khó khăn khác ở địa phương... Cựu chiến binh Nguyễn Văn Gác là một tấm gương để nhiều người học tập, noi theo.

A.H

Thời gian qua, trên địa bàn xã Lơ Ku (huyện Kbang), xuất hiện một số đối tượng lợi dụng tình hình Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta đã tung ra tin đồn Trung Quốc sẽ không mua nông sản của Việt Nam, hòng lừa người dân bán mì non cho họ.

Cảnh giác với các đối tượng lừa mua mì non

LÊ NAM

Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Xuân Dương-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lơ Ku, cho biết: Cách đây khoảng nửa tháng có 2 thương lái đến đặt vấn đề với một số bà con trong thôn để mua mì non. Để người dân tin và bán mì non cho họ, các thương lái này tung ra tin đồn do Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở biển Đông nên phía Trung Quốc sẽ không mua mì của Việt Nam nữa. Thông tin này làm cho nhiều hộ dân hoang mang lo lắng và họ đã báo cáo với chính quyền địa phương để xác minh thực hư sự việc. Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Đảng ủy xã đã chỉ đạo cho chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân và tiến hành xác minh làm rõ vụ việc.

Ông Nguyễn Xuân Khoa-thôn 2, xã Lơ Ku, một trong nhiều hộ dân đã từng gặp và trao đổi với các đối tượng tung tin đồn cho biết: Đầu tiên họ gặp tôi và nói đi mua mì non với giá 1 ha là 10 đến 15 triệu đồng. Nếu tôi không bán thì cuối năm Trung Quốc không mua nữa và cho không cũng không ai lấy. Nhờ cảnh giác cao nên tôi hỏi lại thế các anh chấp nhận bỏ tiền đi mua mì non như thế mà cuối năm cho cũng không lấy thì các anh không sợ tiền đó bị mất à? Thì họ không trả lời và chỉ im lặng ra về.

Cũng như gia đình ông Khoa, ông Bàn Văn Hạnh-thôn 2, xã Lơ Ku đã cảnh giác

và không bị các đối tượng xấu lợi dụng. Ông Hạnh cho hay: Gia đình tôi trồng được gần 2 ha mì. Thời gian qua tôi cũng nghe thông tin cuối năm Trung Quốc không mua mì của dân nữa.

Theo tính toán của người dân, nếu 1 ha mì được chăm sóc tốt, với giá bán khoảng 2.000 đồng/kg mì tươi thì đã đem về gần 25 triệu đồng, sau khi đã trừ chi phí. Trong khi đó các thương lái chỉ mua với giá từ 10 đến 15 triệu đồng. Như vậy, động cơ của các thương lái này khi đưa ra thông tin trên để làm lung lay tâm lý của những người dân nhẹ dạ nhằm mua mì non của bà con. Với tính toán như vậy mỗi ha mì mà các đối tượng này mua được sẽ có lời từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng/ha. Hiện cây mì đang là một trong những cây trồng giúp người dân phát triển kinh tế ổn định và là cây xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã kịp thời xử lý dứt điểm tin đồn thất thiệt này. Ông Hồ Xuân Dương-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lơ Ku, cho biết thêm: Sau khi nắm bắt được tình hình thì Đảng ủy cũng đã chỉ đạo chính quyền, Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể xuống các thôn, làng nắm bắt tình hình cụ thể. Đồng thời, khuyến cáo và vận động bà con không nên tin vào những lời đồn thất thiệt và không bán mì non cho các đối tượng này, ảnh hưởng đến kinh tế của các gia đình. Đảng ủy cũng đã chỉ đạo cho lực lượng Công an xã kiểm tra, xác minh các đối tượng, các thương lái để có biện pháp ngăn chặn kịp thời tình trạng trên. Ngoài ra, trong thời gian qua, Đảng ủy cũng đã tổ chức và chỉ đạo cho Mặt trận, đoàn thể tuyên truyền cho bà con về tình hình biển đảo, xác định rõ đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước trong vấn đề biển Đông để cho nhân dân yên tâm sản xuất, không hoang mang dao động trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và của các đối tượng lợi dụng tình hình biển Đông để trục lợi cho cá nhân.

Thông tin Trung Quốc không mua nông sản của nước ta là thông tin thất thiệt và một số thương lái lợi dụng vấn đề này hòng trục lợi cho bản thân hoặc gây hoang mang trong dư luận và làm mất an ninh trật tự ở địa bàn dân cư. Người dân nên nâng cao cảnh giác trước những tin đồn không có cơ sở, đồng thời, các cơ quan chức năng cũng cần điều tra làm rõ các đối tượng trên để có biện pháp xử lý, đảm bảo an ninh nông thôn.

L.N

Ý kiến Rác thải “vây” chợ Phú Túc

Nhiều năm nay, các hộ kinh doanh buôn bán và sinh sống lân cận chợ Phú Túc (thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) phải sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường từ việc xả rác thải tràn lan ra chợ. Đội Công trình Giao thông huyện đã tổ chức thu gom nhưng chưa kiểm soát được tình hình.

Chợ Phú Túc được xây mới cách đây không lâu sau vụ hỏa hoạn nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường đến mức báo động. Rác thải vương vãi khắp nơi, hình thành nhiều đống rác tự phát. Đặc biệt là tại khu vực tập kết rác đoạn giao nhau giữa đường Kpăh Tít và Nguyễn Văn Trỗi (tổ dân phố 4, thị trấn Phú Túc) do Ban Quản lý chợ quy định tập kết rác để xử lý được trang bị nhiều thùng rác. Tuy nhiên, người dân vẫn “vô tư” xả rác, khiến khu vực này trở thành bãi rác của chợ.

Cử tri huyện Krông Pa đã nhiều lần phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường tại chợ Phú Túc nhưng đâu vẫn còn đó, rác thải vẫn tràn lan, ảnh hưởng mỹ quan và sức khỏe nếu không được giải quyết sẽ càng trầm trọng hơn.

Tin, ảnh: NGUYỄN TÚ





● **Sáng 13-7, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh** tổ chức lễ ra quân chiến dịch Tình nguyện mùa hè xanh lần thứ 21. Trong thời gian từ ngày 13-7 đến 10-8, hơn 900.000 đoàn viên, thanh niên của thành phố và sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn chia thành hơn 100 đội hình, tham gia công tác tình nguyện ở 24 xã ngoại thành của thành phố, 17 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và tại nước bạn Lào. Trọng tâm của hoạt động tình nguyện trong chiến dịch là: bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng nếp sống văn minh đô thị và giữ gìn trật tự an toàn giao thông; xây dựng nông thôn mới; đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động chăm lo cho trẻ em nghèo.

● **Tối 12-7, Bộ Tài chính phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị** tổ chức lễ khánh thành dự án nâng cấp xây dựng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 tại TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Công trình hoàn thành trở thành một địa chỉ thiêng liêng xứng đáng là nơi yên nghỉ của hơn một vạn liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Sau lễ cắt băng khánh thành, đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ trên địa bàn Quảng Trị do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức.

● **Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục-Đào tạo cho biết** tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 55 năm 2014 (IMO 2014) tổ chức tại Nam Phi, toàn bộ 6 thành viên của đội tuyển Việt Nam đều đoạt huy chương. Ba huy chương vàng thuộc về Trần Hồng Quân; Phạm Tuấn Huy; Nguyễn Thế Hoàn. Hai huy chương bạc thuộc về Vương Nguyễn Thùy Dương; Hồ Quốc Đăng Hưng. Huy chương đồng thuộc về Nguyễn Huy Tùng. IMO 2014 được tổ chức tại TP. Cape Town (Nam Phi) với sự tham gia của 560 học sinh đến từ 101 nước. Đoàn Việt Nam vào top 10 tại kỳ thi năm nay.

HÀ SỰ (lồng hợp)

Malaysia cử 50 bác sĩ và nhóm hỗ trợ nhân đạo tới Dải Gaza

Malaysia đã quyết định cử một đoàn gồm 50 bác sĩ chuyên khoa tới Dải Gaza để cung cấp các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cho những người Palestine bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào vùng lãnh thổ này.

Quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp hôm 11-7 của Hội đồng tối cao Đảng Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO), đảng lớn nhất trong Liên minh Mặt trận dân tộc cầm quyền (BN). Đoàn bác sĩ gồm các chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau như nhi khoa, phụ khoa, da liễu, phẫu thuật và chỉnh hình sẽ sớm đến Dải Gaza.



Trong khi đó, một nhóm hỗ trợ nhân đạo đặc biệt do Giám đốc chiến lược của Hội đồng tư vấn Tổ chức Hồi giáo Malaysia (MAPIM) Sani Arabi Abd Halim dẫn đầu sẽ rời Malaysia ngày 15-7 tới Dải Gaza.

(theo TTXVN)

Người dân khu vực miền Đông Ukraine đổ xô đi lánh nạn



Những ngày này, hàng chục ngàn người dân sống tại các tỉnh gần biên giới phía Đông Ukraine đã đổ về các đường quốc lộ với hy vọng tìm được một chỗ trên những chuyến tàu thoát khỏi khu vực đang chứng kiến các vụ giao tranh đẫm máu giữa lực lượng của chính phủ và lực lượng đòi liên bang hóa gây nhiều thương vong.

Chỉ huy lực lượng dân quân địa phương Igor Strelkov cho biết các dòng người rời bỏ Lugansk và Donetsk đi lánh nạn ngày càng nổi dài trong khi các cuộc pháo kích xung quanh hai tỉnh này vẫn diễn ra. Trước đó, quân đội Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công tổng lực nhằm vào lực lượng dân quân đang cố thủ xung quanh đầu mối công nghiệp Donetsk và thành phố Lugansk ở miền Đông nước này. Theo số liệu thống kê chưa chính thức, đã có ít nhất 70.000 người dân đi lánh nạn.

(theo TTXVN)

Triều Tiên lại phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận Triều Tiên tiếp tục bắn thêm 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn sáng sớm 13-7 từ khu vực Keasong.

Tên lửa thứ nhất được bắn lúc 1 giờ 20 phút, tên lửa thứ hai được bắn lúc 1 giờ 30 phút sáng. Cả 2 tên lửa đã bay khoảng 500 km về phía Đông Bắc trước khi rơi xuống biển Nhật Bản.

Tokyo đã trao công hàm phản đối Triều Tiên thông qua Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh sau vụ việc trên. Đây là lần phóng tên lửa thứ 14 (là lần thứ 6 phóng tên lửa đạn đạo) của Triều Tiên trong năm nay. Quân đội Hàn Quốc cũng đã xác nhận đã xảy ra vụ phóng tên lửa này. Một quan chức thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho hay quân đội nước này đã nâng mức cảnh giác và duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất trong trường hợp Triều Tiên thực hiện thêm các vụ phóng.

(theo SGGP)

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

GIA LAI CTC TRE XANH PLAZA

*Chào đón
mùa cưới 2014*

Đại sảnh Tre Xanh Plaza được đầu tư nâng cấp sang trọng, đẳng cấp với sức chứa 800 khách. 4 sảnh cưới được đầu tư mới đồng bộ cơ sở vật chất, trang-thiết bị cùng lúc phục vụ trên 3.000 thực khách.

Thực đơn nhiều món mới hấp dẫn và nhiều chương trình khuyến mãi dành tặng khách hàng.

Trân trọng kính mời!

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH GIA LAI Thông báo tuyển sinh năm 2014

Năm 2014, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Gia Lai liên kết với các trường đại học tuyển sinh đào tạo như sau:

I. Đại học văn bằng thứ hai: học ngoài giờ hành chính;

Thí sinh đã có bằng đại học; thời gian học: từ 2 đến 2,5 năm; gồm các ngành sau:

1. Hệ vừa làm vừa học: Kế toán, Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh);

2. Hệ từ xa: Luật kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính-Ngân hàng.

II. Liên thông từ trung cấp lên đại học (hệ vừa làm vừa học):

Thí sinh đã có bằng Trung cấp (hoặc Trung cấp nghề đối với ngành Kế toán); thời gian học: 3 năm; gồm các ngành sau: Kế toán, Tài chính-Ngân hàng, Âm nhạc, Mỹ thuật.

III. Đại học văn bằng thứ nhất:

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên:

1. Hệ vừa làm vừa học: thời gian học từ 4 đến 4,5 năm; gồm các ngành sau:

Cơ khí ô tô, Luật học, Kế toán, Khai thác mỏ, Xây dựng cầu đường, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng, Quản lý đất đai, Khoa học cây trồng, Quản lý tài nguyên môi trường, Kinh tế xây dựng, Kinh tế đầu tư, Quản trị kinh doanh, Lưu trữ-Quản trị văn phòng.

2. Hệ từ xa: (học và thi vào thứ bảy và chủ nhật) thời gian học từ 3 đến 4,5 năm.

Luật kinh tế, Luật học, Sư phạm Mầm non (có bằng trung học sư phạm Mầm non), Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính-Ngân hàng.

Tất cả các ngành trên phát hành và nhận hồ sơ vào các ngày làm việc trong tuần; thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30-8-2014; các lớp hệ vừa làm vừa học dự kiến thi tuyển sinh vào tháng 10-2014.

IV. Bồi dưỡng ngắn hạn: học vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

1. Kế toán trưởng doanh nghiệp; Kế toán trưởng đơn vị Kế toán Nhà nước: thời gian học: 3 tháng, dự kiến khai giảng 26-7-2014.

2. Thực hành Kế toán doanh nghiệp: thời gian học 5 tuần; Thực hành Kế toán thuế và lập báo cáo thuế: thời gian học 2 tuần; khai giảng mở lớp khi số lượng đăng ký nhập học từ 30 hồ sơ trở lên.

V. Các lớp tiếng Anh thực hành, Tin học ứng dụng cấp chứng chỉ A, B: Thời gian học linh hoạt, phù hợp với điều kiện người học.

VI. Các lớp trung học phổ thông (bỏ túc văn hóa cũ): 10, 11, 12: nhận hồ sơ từ ngày 14-7-2014 đến ngày 10-8-2014.

Chi tiết liên hệ tại Phòng Đào tạo của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Gia Lai, số 61 Lý Thái Tổ-TP. Pleiku-tỉnh Gia Lai; ĐT: (059) 3883172.



CÔNG TY TNHH ĐẦU GIÁ TÀI SẢN ĐÔNG DƯƠNG CHI NHÁNH GIA LAI

Thông báo bán đấu giá tài sản

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất có diện tích 1.699 m² (500 m² đất ở đô thị, 1.199 m² đất trồng cây lâu năm) và tài sản gắn liền trên đất (gồm: nhà chính có diện tích 52,01 m², bồn nước, giếng nước, cây trồng trên đất và các công trình phụ) thuộc thửa đất số 47, tờ bản đồ số 84, tọa lạc tại tổ dân phố 1, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

- *Nguồn gốc:* Tài sản kê biên thi hành án của ông Hồ Ngọc Quy và bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết.

- *Giá khởi điểm:* 1.034.840.000 đồng (đặt trước: 155.000.000 đồng).

- *Phí tham gia đấu giá tài sản là:* 500.000 đồng.

- *Hình thức đấu giá:* Trả giá công khai bằng lời nói.

- *Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá, nộp khoản tiền đặt trước và phí tham gia đấu giá:* Kể từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 11-8-2014.

- *Thời gian bán đấu giá:* 14 giờ ngày 13-8-2014.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên xin liên hệ: Công ty TNHH Đầu giá tài sản Đông Dương-Chi nhánh Gia Lai. Trụ sở: số 65 Yên Đổ, phường Yên Đổ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059) 3601668; Fax: (059) 3748748; ĐD: 0935021215. Website: www.daugiataisandongduong.com.

TRUNG TÂM LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI Thông báo bán đấu giá gỗ khai thác rừng trồng

Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới được phép chặt khai thác rừng trồng, với số lượng gỗ keo lai tận thu dự kiến: 347,02 m³. Kính mời các doanh nghiệp có chức năng khai thác, kinh doanh chế biến gỗ đến đăng ký và mua hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm. Địa chỉ: Phường Chi Lăng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thời gian đăng ký và mua hồ sơ tham dự đấu giá từ ngày 11-7-2014 đến hết ngày 17-7-2014 (trong thời gian hành chính kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật), với một khoản lệ phí không hoàn lại cho một bộ hồ sơ là 500.000 đồng.

Tổ chức đấu giá vào lúc 8 giờ ngày 18-7-2014.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới.